



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุงแก้ว
เรื่อง ขายทอดตลาดครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งเก่าชำรุดที่หมดความจำเป็นใช้งาน
จำนวน ๑ คัน โดยวิธีทอดตลาด

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุงแก้ว มีความประสงค์จะขายทอดตลาด ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งเก่าชำรุดที่หมดความจำเป็นใช้งาน จำนวน ๑ คัน โดยวิธีการขายทอดตลาดครุภัณฑ์รถยนต์ส่วนบุคคล ไม่เกิน ๗ คน ยี่ห้อ Ford จำนวน ๑ คัน (ตามรายละเอียดแนบท้ายประกาศ) ดังมีเงื่อนไขต่อไปนี้คือ

๑. การขายทอดตลาดครั้งนี้จะขายโดยวิธีประมูลด้วยวาจา

๒. ผู้มีสิทธิเข้าร่วมเสนอราคาต้องนำบัตรประจำตัวประชาชนตัวจริง หรือบัตรประจำตัวอื่นที่ทางราชการออกให้ พร้อมสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนที่ลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง และสำเนาทะเบียนบ้านที่ลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง มามอบให้กับคณะกรรมการขายทอดตลาดหรือเจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุงแก้ว พร้อมทั้งลงทะเบียนเพื่อแสดงความประสงค์จะเข้าร่วมในการเสนอราคาครั้งนี้ ในวันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๖ ระหว่างเวลา ๐๙.๐๐-๑๑.๐๐ น หากพ้นกำหนดเวลาดังกล่าวแล้ว องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุงแก้ว จะถือว่าสิ้นสุดการลงชื่อผู้เข้าร่วมเสนอราคาและจะไม่มีการลงชื่อเพิ่มอีกไม่ว่ากรณีใด ๆ

กรณีผู้เข้าประมูลกระทำการในนามบุคคลอื่น ต้องมีหนังสือมอบอำนาจและสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนพร้อมสำเนาทะเบียนบ้านของผู้มอบอำนาจ จำนวน ๑ ชุด และสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนพร้อมสำเนาทะเบียนบ้านของผู้รับมอบอำนาจ จำนวน ๑ ชุด มายื่นต่อคณะกรรมการขายทอดตลาดในวันทำการขาย

๓. การขายทอดตลาดจะทำการขายโดยวิธีประมูลด้วยวาจา โดยคณะกรรมการขายทอดตลาดจะเป็นผู้แจ้งราคากลางหรือราคาเริ่มต้นในวันขายทอดตลาดผู้ประมูลต้องเสนอราคาเพิ่มขึ้นครั้งละไม่ต่ำกว่า ๑,๐๐๐ บาท (หนึ่งพันบาทถ้วน)หรือมากกว่า และคณะกรรมการขายทอดตลาดจะพิจารณาผู้ที่เสนอราคาสูงสุดเป็นผู้ชนะการประมูล

๔. การตัดสินชี้ขาดผู้ประมูลได้และราคาในการขายทอดตลาด ประธานกรรมการขายทอดตลาดจะเคาะไม้รับราคาผู้ที่ให้ราคาสูงสุดเป็นผู้ที่ชนะการประมูล ซึ่งผู้ชนะการประมูลจะต้องชำระเงินสดจำนวนไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๕๐ ของราคาที่เสนอได้ในทันที และชำระเงินสดส่วนที่เหลือให้ครบภายใน ๓ วันทำการ นับถัดจากวันที่การประมูลสิ้นสุดลง หรือจะชำระเงินสดครบจำนวนตามราคาที่เสนอนับแต่เวลาที่การประมูลสิ้นสุดลงได้

หากผู้ชนะการประมูลไม่ชำระเงินให้กับองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุงแก้ว ตามที่กำหนดไว้ในวรรคก่อน องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุงแก้ว จะถือว่าผู้ชนะประมูลรายนั้นสละสิทธิ์ และองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุงแก้ว สงวนสิทธิ์ที่จะรับเงินที่ผู้ชนะการประมูลได้ชำระไว้บางส่วนแล้วทันที พร้อมทั้งตัดรายชื่อผู้ชนะการประมูลรายนั้นออกจากการเสนอราคาและอาจพิจารณาว่าเป็นผู้เสนอราคาที่ขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นกรรม ห้ามเข้าเสนอราคากับองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุงแก้ว ในครั้งต่อไป และองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุงแก้วมีสิทธิ์จะดำเนินการขายทอดตลาดใหม่ได้ต่อไป

๕. ผู้ประสงค์เข้าร่วมการประมูลเสนอราคา ต้องอ่านประกาศขายทอดตลาด ตลอดจนดูสภาพระยณ์ที่ที่จะประมูลขายด้วยตนเองก่อนเข้าประมูล ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุงแก้ว เมื่อตกลงเข้าร่วมประมูลแล้วถือว่าผู้เข้าร่วมประมูลได้รับทราบและยอมรับเงื่อนไขรายละเอียดต่าง ๆ ที่จะขายทอดตลาดครั้งนี้แล้ว จะโต้แย้งใดๆ กับองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุงแก้วมิได้ทั้งสิ้น

๖. องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุงแก้ว ขอสงวนสิทธิ์ ไม่ให้ผู้เสนอราคาถอนคำเสนอราคาของตนหลังจากประธานกรรมการขายทอดตลาดได้เคาะไม้รับราคาของผู้ยื่นแล้ว และขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่ขายให้แก่ผู้เสนอราคาสูงสุด ถ้าหากพิจารณาแล้วเห็นว่าราคาที่เสนอนั้นยังไม่สมควร หรือมีเหตุผลประการอื่น หรือจะยกเลิกการขายครั้งนี้ก็ได้ ในกรณีเช่นนี้ผู้เสนอราคาจะเรียกค่าเสียหายหรือค่าใช้จ่ายใด ๆ จากองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุงแก้ว ไม่ได้ทั้งสิ้น

เข้าเสนอราคา

๗. ผู้ที่เป็นคณะกรรมการในการขายทอดตลาดครั้งนี้ ไม่มีสิทธิ์เข้าเสนอราคา หรือใช้ให้ผู้อื่น

๘. องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุ้งแก้ว จะทำการโอนทะเบียนรถยนต์ให้แก่ผู้ชนะการประมูลต่อเมื่อได้รับเงินสดครบถ้วนถูกต้องแล้ว ส่วนค่ารับโอนและค่าใช้จ่ายในการโอนทะเบียนหรือค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จะมีทั้งหมด ผู้ชนะการประมูลเป็นผู้ดำเนินการและเสียค่าใช้จ่ายเองทั้งสิ้น

ผู้ชนะการประมูลจะนำรถยนต์ที่ประมูลได้ ออกจากองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุ้งแก้วได้ต่อเมื่อได้รับเอกสารหลักฐานการโอนทะเบียนรถยนต์จากองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุ้งแก้วแล้วเท่านั้น

๙. ผู้ชนะการประมูลจะต้องชำระเงินให้องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุ้งแก้วครบถ้วนเรียบร้อยแล้วนำหลักฐานการชำระเงินทั้งหมดมาแสดงต่อคณะกรรมการขายทอดตลาดและตรวจรับส่งมอบฯ เพื่อรับมอบสิ่งของและขนย้ายออกจากองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุ้งแก้ว ภายใน ๓ วันทำการ โดยจะต้องปฏิบัติตามสัญลักษณ์ตัวอักษรหรือตัวเลขอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุ้งแก้วให้เรียบร้อยก่อนขนย้าย

๑๐. สถานที่ทำการขายโดยวิธีทอดตลาด ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุ้งแก้ว อำเภอศรีบุญเรือง จังหวัดหนองบัวลำภูวันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๖ ตั้งแต่เวลา ๑๓.๓๐ เป็นต้นไป

๑๑. การโอนสิทธิ์ที่ดิน การลิดรอนสิทธิ์ที่ดิน ค่าภาษีอากรต่าง ๆ ก็ดี ความชำรุดบกพร่องของทรัพย์สินก็ดี องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุ้งแก้วไม่รับรองและไม่รับผิดชอบใด ๆ ทั้งสิ้น

๑๒. องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุ้งแก้ว ขอสงวนสิทธิ์ที่จะยกเลิกการขายทอดตลาดครั้งนี้โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ผู้ชนะการประมูลทราบ หากมีเหตุที่เชื่อได้ว่าการขายทอดตลาดได้กระทำโดยไม่สุจริต และให้ถือว่า การตัดสินใจขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุ้งแก้วเป็นเด็ดขาด ผู้ชนะการประมูลไม่มีสิทธิอุทธรณ์หรือฟ้องร้องบังคับคดีหรือเรียกร้องค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายใด ๆ จากองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุ้งแก้ว ทั้งสิ้น

๑๓. เอกสารแนบท้ายประกาศขายทอดตลาด ถือเป็นส่วนหนึ่งของประกาศนี้

๑๔. ผู้สนใจติดต่อขอรายละเอียดได้ที่ งานพัสดุและทรัพย์สิน กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุ้งแก้ว ตั้งแต่วันที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๖๖ ถึงวันที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๖๖ ในวันเวลาราชการ และดูรายละเอียดได้ที่ www.nongkungkaew.go.th โทรศัพท์ หรือโทรศัพท์หมายเลข ๐๙๗ ๓๑๙๖๕๙๑

กำหนดดูรถยนต์ราชการที่จะขายทอดตลาดครั้งนี้ ในวันที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๖๖ เวลา ๑๑.๐๐ น - ๑๒.๐๐ น.

ประกาศ ณ วันที่ ๒๔ เดือน กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

(ลงชื่อ).....

(นายพระยุง พิستان)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุ้งแก้ว

รายละเอียดรถยนต์ส่วนกลางที่ขายทอดตลาด

ได้มาเมื่อวันที่	12 มีนาคม 2546
ราคา	529,000.-บาท
วันที่จดทะเบียน	12 มีนาคม 2546
เลขทะเบียน	กข 1452
จังหวัด	หนองบัวลำภู
ประเภท	รถยนต์นั่งส่วนบุคคลไม่เกิน 7 คน
ลักษณะ	นั่งสองตอนท้ายบรรทุก
ยี่ห้อรถ	FORD
แบบ	URO1RAA
สี	น้ำเงิน
เลขตัวรถ	MNBBSFD302W309383
อยู่ที่	หน้าขวา
ยี่ห้อเครื่องยนต์	FORD
เลขเครื่องยนต์	WLAT346845
อยู่ที่	ซ้ายเครื่อง
เชื้อเพลิง	ดีเซล
จำนวน	4 สูบ 2499 ซีซี
แรงม้า	2 เพลลา 4 ล้อ ยาง 4 เส้น
น้ำหนักรถ	1500 กก.
น้ำหนักรวม	1500 กก.
ที่นั่ง	5 คน
ผู้ถือกรรมสิทธิ์	องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุงแก้ว

เอกสารแนบท้ายประกาศขายทอดตลาด
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุงแก้ว อำเภอศรีบุญเรือง จังหวัดหนองบัวลำภู
ลงวันที่ 24 กรกฎาคม 2566
รายการรถยนต์ราชการที่หมดความจำเป็นใช้งาน จำนวน 1 คัน

ลำดับ ที่	ประเภท/รายการ	เลขทะเบียน	ยี่ห้อ/รุ่น	หมายเลขตัวรถ	เลข เครื่องยนต์	ใช้ประจำ	วันที่ได้มา	ราคาซื้อหรือ ได้มา (บาท)	รวมเวลาใช้งาน (ปี)	ราคากลาง (บาท)
1	รถยนต์นั่งส่วนบุคคลไม่เกิน 7 คน สีน้ำเงิน 4 ประตู	กข 1452	FORD/URO1RAA (001-46-0001)	MNBBSFD302W309383	WLAT346845	สำนักปลัด	12 มี.ค.46	529,000	20 ปี 5 เดือน	130,000